



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๕๐๖

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไมตรี อินทสุต)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

**สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์**  
**ประจำวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

-----

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<b>๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>	<p>เรื่องที่ขอให้ดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การอบรมพัฒนาบุคลากรของ มท. เพื่อรองรับการทำงานในปีงบประมาณต่อไป</li><li>๒. การจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี โดยแบ่งเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี</li><li>๓. การจัดทำบัตรประชาชนที่ระบุรายได้</li><li>๔. เรื่อง Social Business</li><li>๕. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ขอให้มีการจัดทำคู่มือฉบับสำหรับประชาชนโดยให้มีเนื้อหา/ขั้นตอนการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li></ol>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</b>	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนันทน์)</b> รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. <b>รายการคืนความสุขให้คนในชาติ</b> โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>๑) กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมาก รอรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และความรักสามัคคีของคนไทย รวมทั้งขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมฯ เตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกาย และรถจักรยาน รวมถึงการศึกษากฎระเบียบเพื่อขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย ในวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</li><li>๒) รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ๕๘ (TIP Report) ยังคงสถานะไทยในระดับ Tier 3 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยจะยังยึดถือเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการรักษาด้านความมั่นคงของประเทศ</li><li>๓) ด้านเศรษฐกิจ เน้นการวางรากฐาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์เชื่อมโยง/</li></ol></li></ol>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศ/ภูมิภาคอื่น โดยรัฐบาลจัดตั้ง คกก.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) จัดทำ แผนปฏิบัติการ ๖ ด้าน คือ (๑) มุ่งเน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (๒) พัฒนาคัลสเตอร์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (๓) พัฒนาเชิงศักยภาพ โดยจัดทำศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Center) (๔) พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (๕) พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (๖) การจัดการข้อมูลภายใต้ แผนปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลรองรับการประชาสัมพันธ์ของ ภาครัฐ</p> <p>๔) การจัดการทรัพยากรน้ำ รัฐบาลได้มีแผนระยะยาว ปี ๕๘ - ๖๔ คกก.นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กำหนดแผนงานให้ หน่วยงานต่างๆ บูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติขับเคลื่อนการ ดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน การจัดทำสระน้ำในไร่นา การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขต ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล</p> <p>๕) ปัญหาภัยแล้ง เน้นการเตรียมการช่วยเหลือเรื่องการจัด แรงงาน การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ และการ เตรียมการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง</p> <p>๖) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ เพื่อดูแลประชาชนระหว่างอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ มิได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาคเอกชน โดยรัฐจะสนับสนุนเงินสมทบให้ ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ออมมีอายุครบ ๖๐ ปี จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน ตลอดชีพ</p> <p>๗) ปัญหาหนี้สินเกษตรกร รัฐบาลเน้นแก้ไขปัญหานี้สินทั้งใน และนอกระบบ โดยเร่งแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบซึ่งกำลังจะ ถูกบังคับคดี โดยให้กระทรวงยุติธรรมเร่งดำเนินการแก้ไขให้มีการ เจริญประνομหนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘</p> <p>๘) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กทม.ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมจัดงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของขวัญ แต่แม่ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ ส.ค. ๕๘ ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณท่าเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ และเป็นการเปิดตลาด ให้แก่ SMEs หรือผู้ผลิตรายย่อยให้พัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตและ ส่งออกต่อไป</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>๒. สถานการณ์สำคัญ ได้แก่</b></p> <p>๑) ความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อคณะ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ จะเชิญคณะ กมธ. ปฏิรูปด้านต่างๆ ให้เข้าร่วมการแปรญัตติ โดยคาดว่าจะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้กับ สปช. ได้ภายในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๘ และลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ภายในเดือน ก.ย. ๕๘</p> <p>๒) ความเคลื่อนไหวการคัดค้านโรงไฟฟ้า ๔ แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา, โรงไฟฟ้าจากขยะเชิงรุกใหญ่ จ.ปทุมธานี, โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.พังงา และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี</p> <p>๓) การขอผ่อนผันการประกาศยกเลิกการทำประมงอวนรุนในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง</p> <p>๔) ความเคลื่อนไหวเรียกร้องขอให้ชะลอการตัดโค่นต้นยางพาราตามนโยบายทวงคืนผืนป่า จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>๕) การขอความช่วยเหลือจากภาครัฐของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ภาคอีสาน</p> <p>๖) การแถลงข่าวของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย</p>	
<p><b>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</b></p>	<p><b>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p><b>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</b> ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในห้วงปัจจุบัน ขณะนี้มีการผนึกกันระหว่างกลุ่มภาคประชาชน นักวิชาการ องค์กรเอกชน (NGO) และนักศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒) กลุ่ม นปช. เน้นเคลื่อนไหวในช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสารกับมวลชน ปัจจุบันยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวที่สำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำความเข้าใจขอความร่วมมือกับแกนนำต่างๆ  อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ ได้หันไปเน้นเคลื่อนไหวในช่องทางออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและโจมตีการทำงานของรัฐบาล</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) กลุ่มเห็นต่างรัฐบาล กลุ่มต่อต้านรัฐบาล และ คสช. มีความพยายามทำสงครามข่าวสารด้วยการนำเงื่อนไขต่างๆ มาสร้างกระแสเชิงจิตวิทยาเพื่อทำลายความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล เช่น การเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา การสร้างข่าวความขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และข่าวลืออื่น ๆ</p> <p>๔) กรณีรัฐบาลสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (TIP Report 2015) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ โดยยังคงสถานะไทยไว้ในระดับ Tier 3 แต่เลื่อนระดับมาเลเซีย และคิวบาเป็น Tier 2 Watch list ประเมินในเบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบมาก ต้องติดตามมาตรการต่อไปจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย มิใช่เฉพาะแรงงานประมงหรือแรงงานถูกบังคับ</p> <p>๕) รัฐบาลควรติดตามให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงาน กรณีที่มีกลุ่มเห็นต่างออกมาเคลื่อนไหว การสร้างท่าเรือขนส่งถ่านหิน การคัดค้านการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรให้ความสำคัญในการชี้แจงข้อมูล และประชาสัมพันธ์ผลดีผลเสียให้ประชาชนเข้าใจ รวมทั้งเปิดกว้างรับฟังข้อมูลกลุ่มเห็นต่างรัฐบาล</p> <p><b>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๔ ส.ค. ๕๘</b> เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เสนอโดย ปค. (๒) เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เสนอโดย ยผ. (๓) เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเพิ่มข้อกำหนดทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร เสนอโดย ยผ.</p>	หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.
๔. ศูนย์บัญชาการมหาดไทย (ศบช.มท)	นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ	รอง ปมท. (ส)/ ศบช.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป การเมือง โดยสรุป จำแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน ได้ดังนี้</p> <p>๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ มีข่าวสาร สำคัญ ได้แก่ กิจกรรม Bike for Mom, การเคลื่อนย้ายพระบรมอนุสาวรีย์ ๗ กษัตริย์ไปยังอุทยานราชภักดี, สถานการณ์น้ำท่วมที่เมียนมา, สถานการณ์น้ำท่วมในไทย โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การบริหาร จัดการน้ำของชุมชนบ้านลุ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่สามารถ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่าง ให้กับชุมชนอื่นๆ</p> <p>๒. ข่าวสารจากประชาคมข่าว มีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้, การจัดระเบียบสังคม, การคัดค้านโครงการ ของรัฐ และการคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัด</p> <p>๓. ข่าวสารสำคัญจากจังหวัด มีประเด็น คือ การรายงานการ เตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for Mom, สถานการณ์ยาเสพติด และการทวงคืนผืนป่า</p> <p>ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ ศบข.มท. <a href="http://www.commandcenter.moi.go.th">www.commandcenter.moi.go.th</a> ได้ตลอดเวลา</p>	
<p>๕. กิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</p>	<p>รอง ปมท. (บ) แจ้งกำหนดการสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ ปล่อยขบวนรถน้ำดื่มพระราชทาน ณ บริเวณลาน พระราชวังดุสิต</p> <p>๒. วันที่ ๖ ส.ค. ๕๘ ข้าราชการ มท. ส่วนกลางรับมอบเสื้อ พระราชทานจาก ผบ.ทบ.</p> <p>๓. วันที่ ๙ ส.ค. ๕๘ มท. จัดซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน โดย รมว.มท. เป็นประธาน ซึ่งเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>๔. วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ ผวจ. มอบเสื้อและเข็มพระราชทานให้ ประชาชนที่ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด</p> <p>๕. วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ จัดกิจกรรมจริง</p> <p>ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>การจัดกิจกรรมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง เตรียมการซักซ้อมให้รอบคอบ</p>	<p>ศูนย์อำนวยการและ ประสานงานการจัด กิจกรรม Bike for Mom</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๖. ข้อราชการของ ทด.	<p><b>อธิบดี ทด.</b> รายงานว่า งบประมาณประจำปี ๕๘ ของ ทด. จำนวน ๑,๒๕๗ ล้านบาท ได้ถูกเรียกคืนไปเนื่องจากก่อนนี้ผูกพันไม่ทันวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ และในปี ๖๐ ยังไม่ได้รับงบประมาณด้วย โดยเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลแผนที่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้ชี้แจงในประเด็นที่ว่าโครงการที่ถูกเรียกงบคืนเป็นโครงการที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ</p>	ทด.
๗. ข้อราชการของ สด.	<p><b>อธิบดี สด.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ อธิบดี สด. ได้รับมอบหมายให้เปิดงาน ๔๙ ปี สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ จ.ชลบุรี โดยเป็นการจัดสัมมนาอพท. ทั่วประเทศ มีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ การตั้งงบประมาณ ปี ๕๙ โดยทำความเข้าใจกับ อพท. ว่า การจัดสรรงบประมาณให้ อพท. มีจำนวนใกล้เคียงกับ ปี ๕๘ ถึงแม้จะมีการปรับลดภาษีลงแต่ก็มีการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มเติม</p> <p>๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สด. ปัจจุบันเงินอุดหนุนที่เป็นงบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๔๗ สำหรับรายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙.๑๑</p>	สด.
๘. ข้อราชการของ ปค.	<p><b>อธิบดี ปค.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหานี้่นอกระบบ ปค. ได้ประสานกับกระทรวงเกษตรฯ, กระทรวงการคลัง และกระทรวงยุติธรรม ได้ข้อสรุปว่าในพื้นที่จะให้ อชก.อำเภอ และ อชก.จังหวัดดำเนินการ โดย อชก.อำเภอ ให้เกษตรอำเภอเป็นเลขาฯ และ อชก.จังหวัด ให้ยุติธรรมจังหวัดเป็นเลขาฯ อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าระดับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเรื่อง ทั้งนี้ ปค. จะได้ทำหนังสือแนบย้าไปอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒. รมว.มท. มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในวันที่ ๖ ส.ค. ๕๘ โดยผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วย รมว.มท. และคณะที่ปรึกษา, รมช.มท., ปมท., อธิบดีทุกกรม โดยช่วงเช้าจะเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านความมั่นคง ช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมเฉพาะข้าราชการของ มท.</p> <p>๓. งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ส.ค. ๕๘</p> <p><b>รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติม</b> เนื้อหาสาระในการประชุมที่ จชต. ขอให้เพิ่มเติมงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ ๕๙ โดยให้ สนผ.สป.รวบรวม</p>	ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ในการประชุมที่ จชต. ขอให้เชิญผู้แทน กฟภ. และ กปภ. ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย</p>	
<p><b>๙. ข้อราชการของ ยผ.</b></p>	<p><b>รองอธิบดี ยผ. (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล) รายงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. การห้ามจำหน่ายสุราในเขตสถานศึกษา ยผ. ได้ออกกฎกระทรวงการบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง จ.มหาสารคาม โดยมีข้อกำหนดห้ามซื้อขายหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากแนวเขต ม.มหาสารคาม</p> <p>๒. ประเด็นการจัดทำผังเมืองรวมที่มีชาวผ่านสื่อออนไลน์ว่า ยผ. ไม่เปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ นั้น เป็นการเข้าใจผิด เนื่องจาก ยผ. ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พ.ร.บ. การผังเมืองฯ ได้แก่ การจัดประชุมประชาชน และการปิดประกาศ ๙๐ วัน นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศตามสถานที่ราชการต่างๆ ในพื้นที่และลงข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ยผ. มีแนวทางแก้ไขปัญหาคือจะทำจดหมายแจ้งไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย</p> <p>๓. การดำเนินงานกิจกรรม Bike for Mom ยผ. มีภารกิจ ดังนี้ (๑) ติดตั้งปลั๊กพลาทึน ณ ลานพระราชวังดุสิต (๒) ติดตั้งเวทีที่สนามเสือป่า (๓) ประดับตกแต่งสถานที่ประทับ ณ รอ.๑, รอ.๑๑ และ ม.เกษตรศาสตร์ (๔) ประดับธงระหว่างเส้นทางใน กทม. จำนวน ๑,๐๐๐ จุด (๕) ติดตั้งเต็นท์ในวันงานปล่อยขบวนรถน้ำพระราชทาน ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อ (๑) - (๔) จะเข้าดำเนินการระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ ส.ค. ๕๘</p> <p>๔. กรณีบันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งชำรุด ยผ. ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ขอให้ ยผ. ติดตามเรื่องที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>ยผ.</p>
<p><b>๑๐. ข้อราชการของ พช.</b></p>	<p><b>รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบุญ) แจ้งที่ประชุมทราบถึง</b></p> <p>กำหนดการแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีกำหนดแถลงข่าวในวันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ มท. โดย รมว.มท. เป็นประธาน</p>	<p>พช.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p><b>๑. การไฟฟ้านครหลวง</b>  กฟน. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ณ กฟน. สำนักงานใหญ่ถ.พหลินจิต เพื่อใช้ในการควบคุม สั่งการ ประสานงานด้านระบบไฟฟ้ากับศูนย์อำนวยการและประสานงานของ มท. ศูนย์ปฏิบัติการสนามเสือป่า และศูนย์ผ่านฟ้า เป็นต้น</p> <p><b>๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>  กฟภ. ร่วมกับ กฟน., กฟผ. และกระทรวงพลังงาน ร่วมกันจัดโครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ ๔ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ ๘๙ พรรษา ในปี ๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนไทย และสร้างจิตสำนึกให้ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. จ.นครราชสีมา</p> <p><b>๓. การประปานครหลวง</b>  กปน. จัดงานสัปดาห์วิชาการ (MWA Academic Fun Fest 2015) ภายใต้แนวคิดความรู้คือพลังในการพัฒนา โดยมีการแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม กปน. ปี ๕๘ (MWA Innovation Awards 2015) พร้อมจัดเสวนา เรื่อง “น้ำไม่เหลือ กปน. จะทำอะไร” และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างชุดถังสาธิตงานเชื่อม-ตัดใต้น้ำ แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ค. ๕๘</p> <p><b>๔. การประปาส่วนภูมิภาค</b>  ๑) กปภ. สาขาตาก ส่งมอบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำชุมชนแก่เทศบาลตำบลบ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำชุมชนบ้านตะฝิ่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้ทำการสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ศาลาพักผ่อน ให้ประชาชนในชุมชนใช้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ</p> <p>๒) กปภ. เชิญโรงเรียนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการยูวประปา รวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้ กปภ. สาขา เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมเป็น</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p> <p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการจัดประกวดภาพเขียนหรือคำขวัญและเรียงความเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ</p> <p><b>๕. องค์การตลาด</b></p> <p>อต. สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการตลาดร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘</p>	อต.
๑๒. เรื่องอื่น	<p><b>๑. ผอ.สตร.สป.</b> แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมของ สตร.สป. ดังนี้ (๑) นิทรรศการอาเซียน ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ส.ค. ๕๘ ณ บริเวณห้องสมุด สตร. (๒) นิทรรศการวันแม่ ซึ่งผนวกกับการจัดกิจกรรม Bike for Mom โดยรวบรวมกิจกรรมที่จังหวัดดำเนินการนำมาจัดแสดงนิทรรศการ เริ่มเดือน ส.ค. ๕๘ (๓) แนะนำหลักสูตร E-learning ของ สตร.สป. จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษา และหลักสูตรการวางแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p><b>๒. ผอ.ตท.สป.</b> แจ้งกำหนดการจัดประชุมร่วม ผวจ. ไทย - กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๘ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร อธิบดีทุกกรม ผู้แทนจาก กฟภ. และ กปภ. ในพื้นที่จังหวัด</p>	<p>สตร.สป.</p> <p>ตท.สป.</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓